



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เพิ่มความใกล้ชิดขบวนการสหกรณ์ เน้นสร้างความเข้าใจและร่วมมือพัฒนางานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางมาปฏิบัติงานเคียงข้างขบวนการสหกรณ์ มอบหมายผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ชุมชนสหกรณ์ทุกประเภทและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ หวังสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เพื่อติดตามปัญหา และทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ในปีนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตั้งเป้าที่จะทำงาน และเพิ่มความใกล้ชิดกับขบวนการสหกรณ์ให้มากกว่าเดิม เพื่อเป็นการสนองความต้องการที่ภาครัฐกับผู้ที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ นั้นอยากเห็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการและมีความเป็นเอกภาพในการพัฒนางานสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์และชุมชนฯต่าง ๆ ยังคงเป็นภารกิจของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่กรุงเทพมหานครเหมือนเดิม แต่กรมฯจะทำงานเกี่ยวกับความร่วมมือระดับนโยบายในภาพรวม สิ่งเป็นปัญหาของสหกรณ์ ทางกรมฯพร้อมที่จะรับมาเพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา ขณะเดียวกันก็จะเสนอแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่กรมฯกำลังดำเนินการอยู่กับทางชุมชนสหกรณ์และสหกรณ์ต่างๆ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือว่าจะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถเดินทางเข้าขับเคลื่อนงาน สหกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้จะเริ่มที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นแห่งแรก โดยผู้บริหารกรม ส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการหารือร่วมกันอย่างจริงจัง โดยเหตุผลของการเริ่มต้นที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ มี เหตุผล 2 ประการ คือ มีจำนวนสหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทยมีจำนวนมากที่สุด คือ 5,600 สหกรณ์ จากจำนวน สหกรณ์ทั้งประเทศกว่า 7,000 สหกรณ์ และมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมากกว่า 6 ล้านคน จากจำนวน สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท 10 ล้านคน ซึ่งสัดส่วนของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรมีประมาณ 70 % จากจำนวนสมาชิก ทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯจำเป็นต้องทำงานใกล้ชิดมากขึ้น เพราะมีหลายโครงการที่จะต้องพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร อย่างต่อเนื่อง

“วันนี้เราจะต้องคุยกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรมากขึ้นเพื่อที่จะทำงานใกล้ชิดกัน มีกิจกรรมใดที่กรมฯทำก็จะบอก ให้ ชุมชนฯรับทราบ และหากชุมชนฯกำลังทำอะไรก็จะอยากรับรู้ด้วย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกัน และจะเดินทางเพื่อหารือและทำงานร่วมกับชุมนุมประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ชุมชนสหกรณ์โคนมฯ ชุมชนสหกรณ์ร้านค้าหรือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน ในขณะที่เดียวกันได้มอบหมายได้ผู้บริหารกรมฯเดินทางไปตรวจเยี่ยม และลงพื้นที่ทุกจังหวัดเพื่อไปพบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อไปดูและและคอยให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งภายในปี 56 คาดว่าจะสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนสหกรณ์ได้ประมาณ 50 จังหวัด ส่วนภารกิจของผู้ตรวจราชการกรมฯซึ่งมีหน้าที่ในการลงไปตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ ต่าง ๆ ก็จะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องมีการเตรียมแผนงานในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยว่าจะลงไปตรวจอะไร และจะไปประสานกับสหกรณ์อย่างไร หรือมีโครงการภาครัฐหรือกิจกรรมใดของสหกรณ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบที่ต้อง ติดตาม ก็ได้สั่งการและกำชับให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป” อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว